



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการฯ ขานรับ กม.ฟันจ้างทำวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงข้อเสนอของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาด รว.ศึกษาธิการ ในการออกกฎหมายลงโทษการจ้างทำวิทยานิพนธ์ เป็นการเฉพาะว่า การจ้างทำวิทยานิพนธ์ถือเป็นอาชญากรรมทางการศึกษา เพราะทำให้ ระบบการวัดผลเสีย และไม่ได้คนที่เก่งจริง ตนเห็นด้วยกับการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อไม่ให้ปัญหานี้กลายเป็นไฟลามทุ่ง แต่การออกกฎหมายจะต้องพิจารณาว่าจะออกมาในรูปแบบใด และบังคับใช้ได้จริงหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าการจ้างทำวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องวิชาการ ซึ่งยังไม่มีความ



ชัดเจนว่าจะใช้กฎหมายใดเอาผิดกับผู้รับจ้างทำ แต่สำหรับนักศึกษาหรือผู้จ้าง อาจถือเป็นความผิดในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารที่เสนอต่ออาจารย์ ซึ่งถือว่าการทำผิดเกณฑ์ในการสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเหมือนกับการลอกข้อสอบ หรือให้คนอื่นทำข้อสอบแทนตนเอง ทั้งนี้ขณะนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้ว หากจับได้ว่าใครจ้างทำก็จะปรับตักทันที และปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่จับไม่ค่อยได้

ด้าน ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ถือเป็นความผิดทางศีลธรรม และจริยธรรม เป็นการหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อ เพื่อให้จบการศึกษา ซึ่งตนเห็นด้วยกับการมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษ ทั้งผู้จ้าง และผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ แต่ทั้งนี้สำหรับบทลงโทษของมหาวิทยาลัยในเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่จ้างทำวิทยานิพนธ์ ทางมหาวิทยาลัยจะต้องไม่ให้จบการศึกษา และพ้นจากการเป็นนักศึกษา ทั้งไม่สามารถเป็นนักศึกษาได้อีก โดยมหาวิทยาลัยอื่นก็ไม่ควรรับเป็นนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ด้วยเช่นกัน ส่วนผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์อาจจะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับ ทั้งนี้ ตนเห็นว่านักศึกษาหรือผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่ทำความผิดต่อสังคม โดยหลอกให้คนอื่นเชื่อว่ามีความรู้ ตั้งแต่หลอกมหาวิทยาลัย เพื่อได้ ปริญญาบัตร จากนั้นก็เป็นการหลอกนายจ้างที่รับเข้าทำงานอีก เป็นการหลอกลวงทั้งระบบ จึงควรมีบทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสังคม.